

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII TN - NĂM C GP THANH HÓA CẦU NGUYỆN CHO ĐGH PHANXICÔ

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã nói: *“Chính anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.”* Để sống xứng đáng với sứ mạng cao quý ấy, mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo ánh sáng đích thực của Đức Giêsu Kitô và trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Trong tâm tình tin tưởng và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa nâng đỡ Đức Thánh Cha, ban cho ngài sức khỏe thể xác cũng như tinh thần, để ngài tiếp tục dẫn dắt Hội Thánh trong sự khôn ngoan, khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2. Cầu cho bác sĩ và nhân viên y tế đang tham gia chăm sóc và chữa trị cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành và ban sức khỏe, lòng nhiệt thành cho các bác sĩ và nhân viên y tế, để họ tận tâm chăm sóc và chữa trị cho Đức Giáo Hoàng sớm được bình phục.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

3. “Người tốt thì đem ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn là những vị mục tử tài đức và thánh thiện, để các ngài hướng dẫn dân Chúa bước đi trong ánh sáng ơn cứu độ của Chúa Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

4. “Cây tốt thì không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong gia đình biết nêu gương sáng cho con cái, bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện sáng tối trong gia đình, để gia đình trở thành mái ấm của sự bình an, là vườn ươm của những tâm hồn thánh thiện và góp phần xây dựng Giáo hội cũng như xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

5. “Cứ xem quả thì biết cây.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, sau khi hồi tâm nhận ra chính mình, thì cũng biết sinh hoa trái thiêng liêng là lòng vị tha, quảng đại, yêu thương và bác ái đối với tha nhân, đặc biệt những người chúng ta phục vụ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thương đoái nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con, đặc biệt là lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Xin Chúa cũng cho chúng con thành tâm sửa đổi chính mình thay vì xét đoán anh chị em để chúng con ngày càng nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.*